



- Họ và tên: **NGUYỄN PHƯƠNG HỒNG**  
 - Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1979.  
 - Nơi cư trú: Khu vực 7, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.  
 - Chức vụ: Phó Trưởng Ban pháp chế, Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ.

### CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Với thời gian 13 năm là phóng viên biên tập viên của Đài PTTHTPCT, cũng như từng là đại biểu HĐND TP ứng cử trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh suốt 02 nhiệm kỳ qua (2011-2016; 2016-2021), và hiện nay đang công tác tại cơ quan HĐND TP, nên tôi hiểu biết khá rõ thực trạng kết cấu hạ tầng, đời sống, tâm tư nguyện vọng của cử tri huyện Vĩnh Thạnh; đồng thời có điều kiện thuận lợi tham gia trong quá trình chuẩn bị ban hành các nghị quyết của HĐND thành phố; hoặc giám sát những vấn đề nhiều cử tri bức xúc. Và tôi nhận thấy: bên cạnh sự phát triển thì hiện huyện vẫn còn tồn tại 1 số khó khăn như: về cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông nông thôn; việc phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ chưa tương xứng với tiềm năng của huyện; các điểm sinh hoạt, vui chơi giải trí chưa được đầu tư, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn...

Do vậy, nếu được cử tri tin nhiệm và bầu tôi trúng cử là đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ này, chương trình hành động của tôi sẽ tập trung vào các điểm trọng tâm như sau:

**Một là,** phải sâu sát cơ sở, liên hệ mật thiết với nhân dân bằng nhiều hình thức, để ghi nhận kịp thời những yêu cầu bức xúc và chính đáng của cử tri để cùng với HĐND thành phố có những chủ trương, quyết sách kịp thời, phù hợp trên tất cả các lĩnh vực, nhằm cải thiện hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Cụ thể như:

- Tăng cường đầu tư, phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển nông nghiệp chất lượng cao, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ. Quan tâm đào tạo nghề cho lao động nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp; nâng cao mô hình kinh tế tập thể để nâng cao hiệu quả sản xuất.

- Có chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư vào kết cấu hạ tầng, nhất là vấn đề giao thông nông thôn.

- Đặc biệt, với việc phụ trách lĩnh vực pháp chế, tôi sẽ trực tiếp tham gia có ý kiến về việc ban hành các Nghị quyết của HĐND, nhất là vấn đề thuộc lĩnh vực pháp chế, xây dựng chính quyền; những chủ trương chính sách của Nhà nước liên quan đến với nhân dân tôi sẽ tham gia giám sát và đôn đốc thực hiện.

**Hai là,** bản thân phải làm đúng trách nhiệm về chức năng giám sát và phản biện xã hội; trong đó, đối với chức năng giám sát, tôi sẽ ưu tiên thực hiện:

- Giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước. Để qua đó, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền ở các địa phương.

- Giám sát các chính sách cho y tế - giáo dục; vấn đề bảo vệ môi trường; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, lãng phí...

- Song song đó, tại các kỳ họp thường lệ của HĐND thành phố tôi sẽ tham gia chất vấn UBND, cơ quan chuyên môn của UBND thành phố về những vấn đề cử tri bức xúc mà thủ trưởng đơn vị chưa giải quyết.

Là 1 nữ dân cử tôi sẽ đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến sự bình đẳng giới, bảo vệ quyền trẻ em. Nếu có điều kiện tôi sẽ giúp các chị em trao đổi kiến thức, kỹ năng; để tỷ lệ nữ tham gia ngày càng nhiều vào bộ máy chính quyền...



- Họ và tên: **NGUYỄN THỊ NGỌC HUONG**  
 - Ngày, tháng, năm sinh: 28/01/1993.  
 - Nơi cư trú: số 3580, ấp Phụng Thạnh, xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.  
 - Chức vụ: Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.

### CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo cơ cấp và tập thể CBCS cơ quan tôi công đồng công tác, đặc biệt là bà con có bác nối tôi đang cư trú, cùng với sự giới thiệu của UBND TQVN Huyện Vĩnh Thạnh đã tin nhiệm và giới thiệu tôi ra ứng cử đại biểu HĐND TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2021-2026 và được bố trí tôi về ứng cử tại đơn vị huyện Vĩnh.

Trong những năm công tác tại Bệnh viện Đa khoa Huyện Vĩnh Thạnh, tôi thực hiện bất cứ nhiệm vụ nào, tôi cũng khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xác định Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước, quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để xây dựng và phát triển địa phương. Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân và nói lên nguyện vọng của nhân dân. Do đó, nếu được bà con cử tri tin nhiệm tôi sẽ để đạt đến HĐND TP Cần Thơ thực hiện các nội dung công việc cụ thể như sau:

**Thứ nhất,** nghiêm túc chấp hành hiến pháp và pháp luật. Ra sức học tập, rèn luyện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tôn trọng và có trách nhiệm với nhân dân. Tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

**Thứ hai,** có ý thức trách nhiệm và ra sức hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu. Đó là: tiếp xúc với cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND TP; tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND TP và ưu tiên tiếp xúc gặp gỡ cử tri để hiểu rõ thêm về cuộc sống sinh hoạt của cử tri. Qua đó phân tích kịp thời, đầy đủ những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến HĐND TP Cần Thơ để được xem xét và đưa ra hướng giải quyết hiệu quả nhất.

**Thứ ba,** trên cương vị là một Bác sĩ mang trong mình nhiệt huyết tuổi trẻ của Bệnh viện Vĩnh Thạnh. Tôi luôn nỗ lực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị phục vụ cho sức khỏe nhân dân. Tuyền truyền hoạt động hiến máu nhân đạo và các phong trào thanh niên tình nguyện. Góp một phần trong các buổi nói chuyện với thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. Vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ nguồn quỹ khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân ở vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh đó, theo sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn cùng với các ban ngành, tổ chức liên quan cùng phối hợp với nhau để đưa ra các chương trình, phong trào cải thiện.

**Thứ tư,** là một cán bộ y tế từ tôi luôn quan tâm những vấn đề liên quan đến sức khỏe của cộng đồng đặc biệt là phụ nữ, quan tâm thực hiện phòng chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới, phòng chống các tệ nạn xã hội, nhằm tạo điều kiện giúp cho phụ nữ, người cao tuổi và trẻ em có môi trường và chất lượng sống tốt hơn. Tôi sẽ xây dựng, đề xuất các chương trình bảo vệ quyền lợi và chăm sóc sức khỏe của phụ nữ, tham gia hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ.

Tôi xin hứa sẽ luôn công hiến hết khả năng để hoàn thành các chương trình đã đề ra. Rất mong được sự tin nhiệm và ủng hộ của bà con cử tri.



- Họ và tên: **ĐOÀN TRUNG KIẾN**  
 - Ngày, tháng, năm sinh: 07/7/1966.  
 - Nơi cư trú: Khu vực Quy Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.  
 - Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.

### CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Nếu được cử tri tin nhiệm bầu tôi là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2021-2026, sẽ phấn đấu hết khả năng của mình để thực hiện trách nhiệm của người đại biểu Hội đồng Nhân dân. Tôi xác định một số nhiệm vụ cần thực hiện sau:

**Thứ nhất,** luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và thấu hiểu những ý kiến đóng góp, tâm tư, nguyện vọng cử tri và để đạt ý kiến tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ để xây dựng những chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, đặc biệt là gia đình chính sách, người có công với đất nước, những hộ nghèo, những hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhằm góp phần phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, của huyện phát triển bền vững.

**Thứ hai,** cùng tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng nâng chất tiêu chí huyện Nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng 02 thị trấn văn minh đô thị làm tiền đề cho xây dựng đô thị loại 4.

- Tích cực ứng dụng khoa học, công nghệ vào phát triển kinh tế nông nghiệp sạch, an toàn; theo mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, cánh đồng lớn; thực hiện quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp cho phù hợp với thực tiễn địa phương, thực hiện để an toàn cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao; cải tạo hệ thống đê bao, thủy lợi, mở rộng các trạm bơm điện phục vụ yêu cầu phát triển nông nghiệp. Phấn đấu đạt giá trị sản xuất bình quân từ 100 triệu đồng/ha/năm trở lên.

- Huyện kết hợp với thành phố để thực hiện và khai thác Khu công nghiệp 900ha của thành phố trên địa bàn huyện, đây là cơ hội rất lớn cho huyện thu hút đầu tư phát triển nhanh, bền vững, tập trung xây dựng cụm công nghiệp của huyện, phát triển hệ thống dịch vụ-thương mại trên địa bàn mở rộng nâng cấp các chợ, Trung tâm thương mại huyện. Tập đoàn Sao Mai đầu tư xây dựng đô thị mới.

- Nâng cao chất lượng giáo dục gắn với hoàn thiện mạng lưới giáo dục; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Tập trung thu hút đầu tư phát triển du lịch nhất là du lịch nông nghiệp sinh thái, trải nghiệm, ẩm thực, làng nghề.

- Tiếp tục củng cố phát triển mạng lưới y tế cơ sở, xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện đúng chuẩn loại 2, chăm sóc tốt sức khỏe cho Nhân dân. Thường xuyên nâng cấp, nâng chất các thiết chế văn hóa; quan tâm đầu tư hạ tầng xã hội, cơ sở vật chất cho văn hóa, thể thao.

- Thực hiện tốt pháp luật, chính sách về tôn giáo, tạo điều kiện cho tôn giáo hoạt động đúng pháp luật.  
 - Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, có đạo đức, tác phong, lễ lối làm việc khoa học, năng động, sáng tạo. Với vai trò trách nhiệm của bản thân, sẽ cùng với tập thể lãnh đạo HĐND, các ban của HĐND tổ chức điều hành hoạt động của HĐND hiệu lực, hiệu quả cao nhất.

**Thứ ba,** để đạt đầy đủ, kịp thời ý kiến, nguyện vọng của cử tri đến Hội đồng nhân dân thành phố, để góp phần xây dựng Nghị quyết của HĐND thành phố, những giải pháp thiết thực nhằm góp phần xây dựng, phát triển thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV đã đề ra.

Với những nội dung trên, tôi hứa sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ người đại biểu của Nhân dân xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri huyện Vĩnh Thạnh.



- Họ và tên: **TIÊU NGỌC LỢI**  
 - Ngày, tháng, năm sinh: 15/7/1976.  
 - Nơi cư trú: Ấp Tân Lập, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.  
 - Chức vụ: Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nhân Lợi, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.

### CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo cơ quan, bà con, có bác cử tri nơi tôi cư trú, cùng với Ban Thường trực Ủy ban MTQVN Việt Nam thành phố Cần Thơ đã tin nhiệm giới thiệu tôi ra ứng cử đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026 và tôi được Ủy ban bầu cử thành phố bố trí cho tôi về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 11 huyện Vĩnh Thạnh.

Bản thân thường xuyên tìm hiểu thị trường, tìm hiểu khoa học kỹ thuật, tìm đầu ra cho sản phẩm, chuyển giao cho thành viên HTX, tạo niềm tin với các doanh nghiệp để tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp đặc biệt là lúa gạo...

Bên cạnh đó HTX và bản thân cũng thường xuyên tham gia làm công tác tư vấn nhân đạo trong việc xây dựng cầu đường giao thông nông thôn ở địa phương; chăm lo cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp ngày lễ, tết hàng năm.

Với ý nghĩ lúc nào cũng muốn làm giàu cho quê hương nên cũng tha thiết kiến nghị với lãnh đạo HĐND các cấp nên có nhiều chủ trương, chính sách xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế hơn cho quê hương cũng như đem lại nhiều lợi ích cho bà con nhân dân để đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà.

Bản thân lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe ý kiến phản ánh của nhân dân về những vấn đề còn tồn đọng, trần trụi, bức xúc để tập hợp phản ánh với các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết để đáp ứng, chăm lo tốt nhất có thể cho đời sống của bà con. Đây là vấn đề quan trọng nhất mà người ứng cử trong chức năng, nhiệm vụ được quy định, bản thân tôi phải làm tốt.

Nếu được bà con tin nhiệm cao trong đợt bầu cử này với vai trò là Đại biểu HĐND, tôi sẽ cùng với các thành viên tổ đại biểu thường xuyên nghiên cứu những chủ trương chính sách của trên để kịp thời triển khai đến địa phương, cùng với lãnh đạo địa phương cụ thể hóa thành nhiệm vụ để chủ trương đó đến từng hộ dân. Quan tâm đến những người nghèo, những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn... để xuất kịp thời hỗ trợ.

Làm nông cốt trong việc giám sát những vấn đề đã và đang thực hiện ở địa phương, đơn vị để những chủ trương đó được thực hiện một cách tốt nhất.

Cùng với quy củ cử tri có ý kiến với Quốc hội, HĐND để phản biện trước khi ban hành các chủ trương.

Tôi xin hứa nếu trúng được vào đại biểu HĐND thành phố và huyện tôi sẽ thực hiện tốt các tiêu chuẩn và nhiệm vụ người đại biểu nhân dân. Tiếp xúc, gặp gỡ và lắng nghe ý kiến cử tri, để xuất những nguyện vọng chính đáng của cử tri đến Quốc hội, HĐND và các cơ quan chức năng giải quyết; Đồng thời tôi sẽ liên kết các HTX trong huyện Vĩnh Thạnh như HTX Khai Tâm, HTX Khai Bình thành lập liên hiệp HTX để có điều kiện sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo tốt hơn cho bà con xã viên; Có trách nhiệm theo dõi, giám sát, tiếp nhận việc giải quyết và thông tin cho cử tri nắm.

Trên đây là dự kiến chương trình hành động của tôi nếu được bầu làm đại biểu HĐND thành phố và huyện tôi ở cương vị nào thì vẫn ra sức thực hiện những vấn đề mà mình tâm huyết.



- Họ và tên: **NGUYỄN KIM NGÂN**  
 - Ngày, tháng, năm sinh: 26/5/1985  
 - Nơi cư trú: Số 1105, đường số 3, khu dân cư Sơn Thủy, tổ 15, khu vực Bình Phổ A, phường Long Xuyên, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.  
 - Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ.

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**

**Kính thưa quý cử tri!**

Tôi rất vinh dự được cử tri nơi công tác, nơi cư trú đề cử và Ủy ban MTTQ thành phố hiệp thương, giới thiệu tôi ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Nếu được quý cử tri tin nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ nỗ lực trung tâm tốt chương trình hành động như sau:

**Thứ nhất**, gần bó, liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, ghi nhận ý kiến của cử tri, kịp thời phản ánh đóng góp, kiến nghị của cử tri đến HĐND thành phố và chính quyền địa phương. Đồng thời, tích cực giám sát việc giải quyết các kiến nghị từ các cơ quan có trách nhiệm. Tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND; đặc biệt quan tâm đến những vấn đề bất cập trong quá trình đô thị hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, thực hiện an sinh xã hội.

**Thứ hai**, là nữ ứng cử viên đang công tác ở Hội LHPN thành phố, tôi đặc biệt quan tâm đến các hoạt động vì bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ; các chính sách chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình, tôi sẽ cùng với Ban Chấp hành Hội LHPN và các ban, ngành chức năng tập trung tham gia đóng góp xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách đảm bảo thực hiện bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em. Phát huy vai trò hoạt động của Hội LHPN trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân. Kết nối các nguồn lực xã hội xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, hỗ trợ chi em khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ.

Tôi ý thức được rằng đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; tích cực tham gia đóng góp ý kiến tại các kỳ họp HĐND thành phố; mang những kiến thức, năng lực và tâm huyết của mình để nói và làm, mạnh dạn góp ý - chất vấn các cơ quan có liên quan đối với những chính sách chưa được triển khai thực hiện rõ ràng, hoặc còn bất cập, để không phụ lòng tin và sự ủng hộ của nhân dân.

Tôi ý thức được rằng đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân và cơ quan nhà nước cấp trên. Tôi sẽ luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành thật tốt các nhiệm vụ được giao trên tinh thần trách nhiệm, thận trọng và lắng nghe ý kiến nhân dân, đóng góp vào thành quả xây dựng và phát triển địa phương.



- Họ và tên: **TÔ TUẤN NGHĨA**  
 - Ngày, tháng, năm sinh: 27/9/1977.  
 - Nơi cư trú: Lô số 26, đường số 4, khu dân cư miền Nam, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.  
 - Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng phụ trách, điều hành Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ.

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**

Đây là lần thứ hai tôi tiếp tục được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố tại đơn vị huyện Vĩnh Thạnh. Tôi ý thức được rằng đây là vinh dự lớn lao và cũng là trọng trách vô cùng nặng nề của bản thân, nếu tiếp tục được quý cử tri tin tưởng, tin nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố, tôi sẽ toàn tâm, toàn ý phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, xứng đáng với niềm tin yêu và mong mỏi của quý cử tri huyện nhà. Nỗ lực hết mình để làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu, cùng với tập thể Tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị huyện Vĩnh Thạnh thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ theo luật định. Sẽ quan tâm đến một số vấn đề thực tiễn sau đây:

Kịp thời tham mưu thể chế hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đảng bộ thành phố đề ra.

Nỗ lực, cố gắng tranh thủ các nguồn lực để quan tâm đầu tư phát triển cho huyện, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Góp phần xây dựng và phát triển huyện Vĩnh Thạnh theo hướng nông thôn mới nâng cao, văn minh, hiện đại; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Là huyện có nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thu hút đầu tư, phát triển nhanh kinh tế công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ.

Gần bó mật thiết với nhân dân, kịp thời ghi nhận và phản ánh đầy đủ, trung thực, khách quan các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, báo cáo kết quả với bà con cử tri, đặc biệt là giám sát việc thực hiện "lời hứa" của giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành đối với các vấn đề cử tri đặt ra.

Kịp thời đề xuất với HĐND thành phố ban hành các chủ trương, chính sách sát hợp với thực tế cuộc sống và nguyện vọng chính đáng hợp pháp của cử tri, kiến nghị quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là các vấn đề như: đầu tư phát triển giao thông nông thôn; nạo vét hệ thống thủy lợi; điện an toàn; nước sạch; ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất nông nghiệp; quan tâm đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, trường đạt chuẩn, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp học.



- Họ và tên: **PHAN ĐÌNH SƠN**  
 - Họ và tên thường dùng: LINH MỤC PHAN ĐÌNH SƠN  
 - Ngày, tháng, năm sinh: 10/11/1951.  
 - Nơi cư trú: số 112, ấp F1, xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.  
 - Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ.

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**

Tâm niệm sống của tôi là đem lại bình an, niềm vui và hạnh phúc cho mọi người. Tôi đang sống và muốn giúp mọi người sống tốt đời, đẹp đạo để làm cho đời đẹp tươi trong công bằng, bác ái, cùng chung tay xây dựng quê hương bình yên, văn hóa, văn minh và giàu đẹp.

Trong thời gian vừa qua với tư cách Chủ tịch Ủy ban Đoàn Kết Công giáo Việt Nam thành phố, Phó chủ tịch (không chuyên trách) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; đại biểu HĐND tỉnh Cần Thơ, thành phố Cần Thơ qua 04 nhiệm kỳ, tôi đã hiệp sức với chính quyền các cấp xây dựng xã đạo bình yên, nâng cao đời sống yêu thương hiệp nhất, công bằng, tôn trọng và lao động chính đáng. Tôi đã động viên bà con các tôn giáo trong và ngoài thành phố tích cực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao lòng yêu nước, tích cực tham gia vào các cuộc vận động của Nhà nước, Mặt trận và các tổ chức xã hội khởi xướng như: "Ngày vì người nghèo", "Ngày vì môi trường", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo"... Góp phần thực hiện đường hướng tôn giáo gần bó với dân tộc, tăng cường xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, lấy mục tiêu xây dựng đất nước, truyền thống đạo đức và văn hóa dân tộc; đấu tranh với các âm mưu chia rẽ dân tộc và tôn giáo, giữ gìn sự trong sáng của tôn giáo.

Xin cảm ơn quý cử tri đã tin nhiệm, chia sẻ và giúp đỡ tôi trong những nhiệm kỳ vừa qua.

Nếu được cử tri tin nhiệm bầu tôi là đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi hứa sẽ làm thật tốt vai trò đại biểu của Nhân dân, luôn ý thức mình là người của Nhân dân, nói lên tiếng nói của Nhân dân. Tôi sẽ kiến nghị, phản ánh những ước nguyện chính đáng của cử tri lên HĐND thành phố, lên các cấp chính quyền, lên Quốc hội nhằm đem lại đời sống hạnh phúc mà nhân dân mong đợi. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống đồng hành cùng dân tộc, đồng viên đồng bào tôn giáo; Chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật Nhà nước; làm tròn bốn phận người công dân; thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thi thiện xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của thành phố, địa phương đề ra. Quan tâm hơn nữa quyền lợi và chất, tinh thần của đồng bào tôn giáo, phản ánh kịp thời những nguyện vọng chính đáng của đồng bào, để được các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

Trên đây là chương trình hành động "bề nhỏ" của tôi. Xin kính chúc quý bà con cử tri luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống tràn đầy yêu thương và hy vọng.



- Họ và tên: **NGÔ ANH TÍN**  
 - Ngày, tháng, năm sinh: 16/4/1978.  
 - Nơi cư trú: số 79/21A, đường Hưng Vương, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.  
 - Chức vụ: Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ.

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**

Được biết, huyện Vĩnh Thạnh là huyện chuyên sản xuất nông nghiệp, lĩnh vực thương mại dịch vụ phát triển và là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, tôi ứng cử với mong muốn được đóng góp trí tuệ, công sức mình, là người đại diện đưa tiếng nói, nguyện vọng chính đáng của nhân dân huyện Vĩnh Thạnh vào những quyết định, chủ trương, xây dựng phát triển KT - XH của TP, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân huyện Vĩnh Thạnh. Để trở thành đại biểu của dân, tôi sẽ nỗ lực thực hiện Chương trình hành động của mình, với một số mục tiêu lớn sau:

**Thứ nhất**, làm tròn trách nhiệm của người đại biểu HĐND, cùng tập thể HĐND đề ra những chủ trương, chính sách đẩy mạnh và phát triển TP xứng tầm là Trung tâm Vùng về KHCN, y tế, giáo dục, nông nghiệp,... qua việc giám sát thực hiện các Đề án Khu công nghệ cao Cần Thơ, Khu công nghệ thông tin và khu nông nghiệp công nghệ cao; thẩm định, thẩm tra ban hành các văn bản pháp luật dễ hiểu, để thực hiện và khả thi cao, đảm bảo các quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

**Thứ hai**, triển khai, thực hiện **khâu đột phá thứ ba** của Nghị quyết ĐHBĐTP: đẩy mạnh ứng dụng KHCN đổi mới sáng tạo, đầu tư nâng cao tiềm lực KHCN của TP; đề xuất chính sách ưu tiên đầu tư phát triển nguồn lực trình độ cao cho các Viện, Trường trên địa bàn có thế mạnh về nông nghiệp, công nghệ sinh học, công nghệ bảo quản, chế biến,... thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế đầu tư tại TP. Cần Thơ.

**Thứ ba**, tích cực trong công tác CCHC, đơn giản hóa các TTHC dễ hiểu, công khai, minh bạch; Xây dựng nền hành chính tinh gọn, bộ máy gọn nhẹ, hoạt động hiệu quả; đội ngũ CBCCVN trong sạch, tận tâm với công việc; giám sát, kiến nghị việc giải quyết những vấn đề tồn tại, bức xúc của nhân dân trên địa bàn. Đây cũng là một trong những nội dung tôi tâm huyết phải nỗ lực thực hiện.

**Thứ tư**, thường xuyên gần bó, tiếp xúc, lắng nghe nguyện vọng và phản ánh, kiến nghị, góp ý của cử tri, để đóng góp đúng, trung thực, đầy đủ cho lợi ích của người dân, góp phần ngăn chặn, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp HĐND, kịp thời báo cáo kết quả tại kỳ họp. Tích cực tham gia giám sát, chất vấn, theo dõi kiểm tra đến cùng việc giải quyết, trả lời đơn thư, phản ánh trung thực nguyện vọng của cử tri; đồng thời, tôi sẽ góp sức cùng tập thể lãnh đạo huyện Vĩnh Thạnh phát huy những kết quả đạt được, tìm kiếm thêm nguồn lực để đầu tư xây dựng đồng bộ, nâng cao kết cấu hạ tầng KT-XH, hỗ trợ tổ chức sản xuất theo hướng nông sản chất lượng cao, sạch và đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác và sản xuất theo nhu cầu thị trường.